

Số: /BC-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

Báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 284-QĐ/TW của Ban Bí thư về quy định tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực văn hoá, văn học, nghệ thuật

Thực hiện công văn số 3655/UBND-THKH ngày 24/9/2021 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 284-QĐ/TW của Ban Bí thư Quy định về tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn hoá, văn học, nghệ thuật, Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn báo cáo kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng liên quan đến công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ được nêu trong các văn kiện, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, củng cố niềm tin của công chức, viên chức và người lao động đối với quan điểm, chủ trương, đường lối lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa - văn nghệ của Đảng. Cấp ủy trong các cơ quan báo chí, truyền thông phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị nâng chất các chuyên trang, chuyên mục, tổ chức viết bài, xây dựng chương trình phát thanh, truyền hình nhằm tuyên truyền, quảng bá về những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, về văn hoá, con người Bến Tre; phát huy mạnh mẽ vai trò của cơ quan báo chí trong nhiệm vụ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng con người Việt Nam nói chung, người Bến Tre nói riêng trong giai đoạn hội nhập, phát triển. Quan tâm phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các giá trị tốt đẹp, nhân văn, biểu dương các gương điển hình trong việc thực hiện hiệu quả nội dung xây dựng và phát triển văn hóa, con người; đồng thời phê phán các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

2. Hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương trên lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật

Ban Tuyên giáo chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về văn hóa, văn học, nghệ thuật.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kết luận số 51-KL/TW, ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị khóa X về việc “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội”; Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/2/2015 của Ban Bí thư khóa XI về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư khóa X về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”.

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

3. Công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật

Bám sát các quy định của Đảng, Nhà nước về tổ chức các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng hàng năm các địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, địa phương bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả.

Các xã, thị trấn, đơn vị tập trung nguồn lực, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày kỷ niệm bằng nhiều hình thức khác nhau (tổ chức các chương trình nghệ thuật, liên hoan, hội diễn, phát hành các ấn phẩm, tài liệu, triển lãm, trưng bày chuyên đề về biển đảo,...). Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ và hoạt động nghệ thuật nhằm tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những quan điểm, chủ trương, định hướng đúng đắn của Đảng; tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, góp phần thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống.

4. Tuyển chọn cán bộ cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực văn hoá, văn học, nghệ thuật

Trong những năm qua các cơ quan chức năng đã tham mưu cho huyện tuyển chọn đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ và kiên quyết đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, văn học, nghệ thuật

Có kiến thức quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hoá, văn học, nghệ thuật; am hiểu và có năng lực lãnh đạo, quản lý, tham mưu trong lĩnh vực được phân công phụ trách. Hầu hết đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, chính trị, tin học, ngoại ngữ phù hợp với vị trí và lĩnh vực phụ trách; đủ năng lực và sức khoẻ để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

II. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ

So với yêu cầu phát triển đất nước và những định hướng được xác định trong Quy định số 284-QĐ/TW của Ban Bí thư về quy định tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực văn hoá, văn học, nghệ thuật thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế.

1. Các loại hình hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật cấp cơ sở chưa được rõ nét, còn nhiều khó khăn bất cập. Hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật còn nhiều mặt, chưa đáp ứng được nhu cầu của đời sống, có lúc, có nơi còn hình thức.

2. Công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chưa được quan tâm đúng mức; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện phục vụ thiếu; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý còn nhiều bất cập; nội dung và phương thức lãnh đạo chậm đổi mới; chưa lường hết được tác động phức tạp, tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, dẫn tới sự lúng túng, thụ động khi định hướng và xử lý những vấn đề mới phát sinh. Chưa xây dựng được những công trình trung tâm lớn cho hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tương xứng với vị thế phát triển của đất nước thời kỳ mới.

3. Sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về quan điểm, chủ trương, chính sách, về đầu tư kinh phí, ngân sách cho lĩnh vực văn học, nghệ thuật chưa đúng mức. Đầu tư cho văn hóa, văn nghệ chưa tương xứng với yêu cầu mới, chưa hợp lý và kém hiệu quả,...

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

Để văn hóa, văn học, nghệ thuật thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển, trong thời gian tới cần tập trung một số nội dung sau:

1. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp trong việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về văn hóa, văn học, nghệ thuật; gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các phong trào thi đua yêu

nước, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

2. Xây dựng và phát triển các phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, khuyến khích quần chúng tham gia sáng tạo, bảo tồn, truyền dạy văn học, nghệ thuật truyền thống của dân tộc; quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động văn hóa; phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho văn hóa, văn nghệ; có cơ chế thu hút, khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật, nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn các loại hình văn hóa, nghệ thuật dân gian.

3. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ thơ; câu lạc bộ văn hóa cơ sở, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa; quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng những người có năng khiếu, tài năng sáng tạo văn hóa, văn học, nghệ thuật; tổ chức các cuộc thi, hội diễn, triển lãm, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, định hướng chính trị tư tưởng, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động sáng tác, truyền bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật có tư tưởng tiêu cực, không lành mạnh, tác động xấu đến xã hội.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện hiện Quy định số 284-QĐ/TW của Ban Bí thư Quy định về tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực văn hoá, văn học, nghệ thuật./.

Nơi nhận:

- Sở VH-TT-DL (b/c);
- Lưu: VT, VH-TT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Quang Trung

